

NGHỊ QUYẾT

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 04**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét báo cáo số 69/BC-UBND ngày 12/6/2012 của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012;

Qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến đóng góp của các Đại biểu HĐND và phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012

Thống nhất với nhận định đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân được nêu trong Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên.

2. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012

a) Về Sản xuất nông nghiệp, thủy sản

Chỉ đạo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất cho đến thu hoạch và sau thu hoạch nhằm giảm hao hụt tối đa trong sản xuất và đảm bảo đạt chỉ tiêu về năng suất và sản lượng, chất lượng lúa hè - thu;

Tập trung phát triển rau màu vụ màu 2012, tăng cường công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật trên rau màu, hướng dẫn nông dân tiếp cận khoa học, kỹ thuật mới, đặc biệt là xen canh tăng thu nhập, xây dựng các mô hình có hiệu quả, có khả năng mở rộng thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển cây màu ở vùng nuôi tôm;

Tăng cường công tác theo dõi dịch bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, điều trị hiệu quả cho đàn gia súc gia cầm, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kiểm tra thú y, thủy sản và thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc, khử trùng, quản lý chặt chẽ các cơ sở ấp nở gia cầm;

b) Về Công nghiệp - Tiêu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Xây dựng cơ bản, điện khí hóa, tài nguyên và môi trường

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc; vận động các cơ sở doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia đăng ký chất lượng, thương hiệu hàng hoá; thường xuyên theo dõi giá cả, mức tiêu thụ, chất lượng hàng hoá và gian lận thương mại ở các địa bàn trọng điểm; Tăng cường phối hợp các địa phương kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo từng bước ổn định trật tự xây dựng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lắp điện kế không thu tiền đối với các hộ gia đình chính sách, hộ Khmer, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Đẩy nhanh tiến độ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục hướng dẫn các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu dân cư và hộ gia đình đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường.

c) Về tài chính, tín dụng

Chi Cục thuế huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành có liên quan tổ chức thu ngân sách nhà nước năm 2012, thực hiện thu đúng thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản nợ thuế, nợ ngân sách khác tồn đọng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định dự toán kinh phí chặt chẽ theo tinh thần tiết kiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách.

Các đơn vị được giao chủ đầu tư, cần đẩy nhanh tiến độ giám sát và thực hiện, thanh toán và quyết toán vốn đối với các công trình tồn đọng và công trình khởi công mới, đồng thời tập trung triển khai các danh mục công trình trong kế hoạch năm 2012 đã được phê duyệt.

Tín dụng: tăng cường công tác quản lý nguồn vốn, giám sát việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động tối đa của các tổ chức tín dụng, chú ý mở rộng các hình thức huy động vốn để tạo nguồn phát vay, gắn hoạt động kinh doanh của ngành với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh, chính quyền địa phương cần tích cực hỗ trợ ngành tăng cường công tác thu nợ, để đảm bảo có đủ vốn phát vay phục vụ sản xuất và phát triển kinh doanh.

Tổ chức hướng dẫn, quản lý tốt các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện.

d) Chương trình xây dựng nông thôn mới

Xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2012, tổ chức chỉ đạo các công trình chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã theo quy hoạch đã được phê duyệt với khả năng nguồn vốn của chương trình và tiến độ thực hiện

theo kế hoạch đã đề ra, tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2012.

e) Về Văn hóa - Xã hội

Ngành Giáo dục - Đào tạo: đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình xây dựng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2012; tiếp tục triển khai chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tổ chức tổng kết ngành giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013; tổ chức khai giảng năm học mới 2012 - 2013 vào ngày 05/9/2012;

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thường xuyên kiểm tra chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân ở các Trạm Y tế cơ sở. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định và xây dựng kế hoạch tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật.

Ngành Văn hoá - Thông tin, Đài truyền thanh huyện: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh phục vụ cho các ngày Lễ; tiếp tục tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động và khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động; thực hiện tốt các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ khác cho người lao động bị mất việc làm.

Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên. Cuối năm 2012 có 10/11 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Tiếp tục cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát hộ thoát nghèo, phát sinh nghèo năm 2012.

f) Về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề khác

Ngành Công an, Quân sự phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh; tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, quản lý hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy.

Ngành Quân sự duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thực hiện công tác phối hợp hoạt động trị an theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/01/2010 của Chính phủ bảo đảm giữ gìn An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tổ chức tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước huyện Mỹ Xuyên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.

Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng với Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức chu đáo công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để làm chuyển biến nhận thức về pháp luật trong nhân dân, cán bộ, công chức nhà nước. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Xuyên khóa X, kỳ họp thứ 04 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh (Đơn vị Mỹ Xuyên);
- Văn phòng ĐBQH (HĐND tỉnh);
- Văn Phòng UBND tỉnh;
- Các Sở ngành tỉnh có liên quan;
- TT.HU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- Các Ban ngành huyện (Đảng, CQ, ĐT);
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Văn Phương